

Vượt khó, tự tin bước vào năm học mới

“Đầu khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt - học tốt” - đó là lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu đối với ngành Giáo dục trong bức thư cuối cùng Người gửi cho ngành nhân dịp khai giảng năm học 1968 - 1969 mà đến nay vẫn còn mang tính thời sự. Nhận thức được điều đó, trong những năm qua, thầy và trò Trường THCS Hồng Phong (Vũ Thư) đã vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Nhung, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Là trường xa trung tâm thị trấn, đời sống kinh tế của nhiều gia đình vẫn còn khó khăn, vì vậy việc huy động xã hội hóa của nhà trường cũng có phần hạn chế. Trước đây, Trường còn thiếu phòng chức năng, trang thiết bị dạy học, đặc biệt là máy tính đã xuống cấp, công trình vệ sinh không bảo đảm đã ảnh hưởng đến các hoạt động giáo dục. Vì vậy, chúng tôi đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương để tu bổ cơ sở vật chất, trang thiết bị. Nhờ vậy, năm học vừa qua nhà trường được cài đặt thêm 4



Giờ hoạt động trên lớp của học sinh Trường Mầm non Hòa Bình (Hưng Hà).

camera, tiếp nhận 20 máy tính trị giá 158 triệu đồng; xây mới 4 phòng học với kinh phí 1,6 tỷ đồng đồng thời sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh. Vì vậy, đến thời điểm này, mặc dù còn hạn chế về một số trang thiết bị dạy học song thầy và trò nhà trường rất tự tin bước vào năm học mới.

Tại Trường Mầm non Hòa Bình (Hưng Hà), việc khắc phục cơ sở vật chất

đã được nhà trường và chính quyền địa phương không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Hơn nữa, khả năng tiếp thu và ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học của một số giáo viên còn hạn chế. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ

rất thấp nên việc chi trả lương cho đội ngũ này cũng không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Hơn nữa, khả năng tiếp thu và ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học của một số giáo viên còn hạn chế. Để chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ

chức đồng thời tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn tại trường nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo. Đối với đội ngũ giáo viên hợp đồng, nhà trường sẽ động viên, khuyến khích các cô bằng việc có chế độ khen thưởng nhân các ngày lễ, tết và tham gia các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ như giáo viên biên chế. Vì vậy, đến thời điểm này, các cô cũng yên tâm công tác, tuy nhiên, về lâu dài vẫn cần có cơ chế phù hợp cho đội ngũ này để bảo đảm hoạt động dạy và học của nhà trường. Chia sẻ về kết quả năm học vừa qua, cô giáo Nguyễn Thị Thủy cho biết thêm: Nhờ làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ nên số với năm học trước tỷ lệ suy dinh dưỡng ở nhà trẻ giảm 0,2%, mẫu giáo 0,1%. Nhà trường đã bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.

Không chỉ có Trường THCS Hồng Phong và Trường Mầm non Hòa Bình, rất nhiều trường học khác trong tỉnh đang nỗ lực khắc phục các khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Cùng với sự nỗ lực của mỗi nhà trường, các cấp, các ngành cũng tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để giáo viên, học sinh yên tâm dạy và

học. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong năm 2018, các đơn vị đã được cấp bù miễn học phí cho gần 9.000 học sinh với tổng kinh phí 1,7 tỷ đồng; hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn trưa cho gần 14.000 học sinh khó khăn với kinh phí 6 tỷ đồng; giảm học phí cho 6.579 học sinh. UBND tỉnh đã phân bổ nguồn chi thường xuyên cấp huyện để hỗ trợ các cơ sở giáo dục do UBND huyện quản lý đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị với tổng kinh phí 155 tỷ đồng. Trong 2 năm 2018, 2019 có 69 trường THPT được đầu tư cải tạo, nâng cấp thư viện với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng; đầu tư 40 tỷ đồng cho 24 trường THPT để mua sắm trang bị thiết bị dạy học hiện đại. Dự kiến đến hết năm 2019, 100% trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh có phòng học ngoại ngữ, phòng học tiên tiến được đưa vào sử dụng.

Năm học mới đã bắt đầu, ngành Giáo dục, đặc biệt là các trường còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị đang rất cần sự hỗ trợ, đồng hành của các tổ chức, đơn vị... để sẵn sàng triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ thực hiện vào năm học 2020 - 2021.

ĐẶNG ANH

THÀNH PHỐ Dẫn đầu phong trào giáo dục toàn tỉnh

Những năm qua, với nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, chất lượng giáo dục của thành phố Thái Bình ngày càng được cải thiện; ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đạt được những thành tích đáng tự hào, tiếp tục dẫn đầu toàn diện trong phong trào giáo dục toàn tỉnh.

Xác định nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, bước vào năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố chú trọng đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy chất lượng, hiệu quả làm trọng tâm đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các trường chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học gắn với lồng ghép thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Đồng thời, tạo mọi điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia đào tạo nâng cao, tập huấn,



Học sinh tiểu học tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thành phố.

bồi dưỡng thường xuyên, tài chính để nâng cao năng lực thực tế, đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá... Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo giàu năng lực, phẩm chất, tâm huyết với nghề. Đến nay đã có 94,3% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn; 47,6% đạt giáo viên

giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị luôn được quan tâm. 100% trường đạt chuẩn quốc gia, cao nhất tỉnh, trong đó 60,4% trường đạt chuẩn mức độ 2. Năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục và Đào

tạo thành phố có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hệ thống quy mô trường lớp ổn định và phát triển với 65 trường mầm non, tiểu học, THCS, gần 43.300 học sinh. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ, từng bước hiện đại. Cấp học mầm non có nhiều đổi mới qua nhiều chuyên đề, hội thi và phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ, môi trường giáo dục tạo điều kiện cho trẻ được vui chơi trải nghiệm. Công tác đầu tư trường lớp được quan tâm, các mục tiêu phổ cập trẻ em 5 tuổi được duy trì. So với đầu năm học, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân nhà trẻ giảm 1,98%, mẫu giáo giảm 2,1%; tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp

còi nhà trẻ giảm 1,5%, mẫu giáo giảm 1,7%; trẻ ăn bán trú đạt 100%. Thành phố hoàn thành việc sáp nhập các trường theo đúng kế hoạch. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, dẫn đầu tỉnh trong nhiều cuộc thi. Học sinh thành phố đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và cấp tỉnh. Trong kỳ thi toán tuổi thơ cấp quốc gia khối tiểu học, thành phố có 6/6 học sinh đạt giải (4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc). Ngoài ra còn có 2 em đạt giải khuyến khích trạng nguyên tiếng Việt cấp quốc gia; 29 học sinh đạt giải thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ cấp quốc gia; 3/5 học sinh thành phố đạt trạng nguyên tiếng Anh cấp tỉnh. Khối THCS có 50 học sinh đạt giải cuộc thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ, toàn tuổi thơ quốc gia. Kỳ thi học sinh giỏi xếp thứ nhất toàn tỉnh với 57 học sinh đạt giải, trong đó đội tuyển tiếng Anh và Ngữ văn có 100% học sinh dự thi đạt giải cao nhất. Thi THPT Chuyên Thái Bình năm học 2019 - 2020 có 272/475 học sinh đỗ, chiếm gần 57,3%, cao nhất tỉnh, tăng 1,7% so với năm học trước; 5/8 thủ khoa là học sinh thành phố.

Để năm học 2019 - 2020 đạt kết quả tốt, những ngày qua, lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới tại các xã, phường, các trường học. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chủ động công tác tham mưu, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho năm học mới; tiếp tục tăng cường kỷ cương, nề nếp, triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới, chỉ đạo quyết liệt các hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục bằng việc kết hợp song song dạy chữ với dạy người. Phát động cán bộ, giáo viên tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường, giữ vững danh hiệu dẫn đầu trong phong trào giáo dục toàn tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Hướng dẫn, công khai các khoản thu, chi trong nhà trường; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài chính, không để tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức.

MINH NGUYỆT

CÁC TRƯỜNG HỌC Ở THÁI THỤY Chuyển biến sau sáp nhập

Sau hơn một năm thực hiện việc sáp nhập, theo báo cáo của trường học theo chủ trương của tỉnh, đến nay, huyện Thái Thụy đã cơ bản hoàn thành việc sáp nhập các trường học trên địa bàn đồng thời tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Chúng tôi về xã nông thôn mới Thụy Dương, một trong những địa phương thực hiện sáp nhập trường học đầu tiên của huyện Thái Thụy. Trước khi sáp nhập, xã có 3 trường là mầm non, tiểu học và THCS. Bắt đầu từ tháng 9/2018, Trường Tiểu học Thụy Dương và Trường THCS Thụy Dương sáp nhập thành Trường Tiểu học và THCS Thụy Dương. Ông Bùi Mạnh Tường, Chủ tịch UBND xã cho biết: Khi mới có chủ trương sáp nhập, không ít phụ huynh

băn khoăn, lo ngại việc sáp nhập gây xáo trộn việc học hành của con em, chống chèo trong quản lý, điều hành công việc, chuyển môn giảng dạy... Tuy nhiên, sau gần một năm sáp nhập, tổ chức bộ máy, nhân sự của Trường Tiểu học và THCS Thụy Dương được tinh gọn, chất lượng giáo dục nâng lên, phụ huynh học sinh không còn lo lắng và hiện rất ủng hộ việc sáp nhập trường học. Thấy giáo Vũ Đức Cảnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thụy Dương chia sẻ: Trong quá trình thực hiện sáp nhập, Ban giám hiệu nhà trường đã tuyên truyền, ổn định tâm lý, tư tưởng cho cán bộ, giáo viên. Thực hiện thống nhất các tổ chức đảng, đoàn thể của hai nhà trường trước đây làm một. Đồng thời, duy trì các hoạt động giáo dục, tập trung

quản lý chuyên môn, phân công cụ thể các đồng chí trong Ban giám hiệu phụ trách chuyên môn từng cấp học, giữ nguyên vị trí, môn dạy đối với đội ngũ giáo viên. Hiện nay Trường có 1 hiệu trưởng, 2 phó hiệu trưởng phụ trách hai cấp học, 43 giáo viên, 715 học sinh. Cũng theo thầy giáo Vũ Đức Cảnh, việc sáp nhập được công tác quản lý, điều hành của Ban giám hiệu nhà trường được thống nhất hơn. Việc tổ chức các hoạt động chuyên môn, ngoài giờ cho học sinh được thuận lợi do có đủ đội ngũ giáo viên. Ngoài ra, cũng nhờ sáp nhập, việc nhà trường đầu tư xây dựng, xã hội hóa các công trình giáo dục cũng tập trung, thuận lợi..., góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Kết thúc năm học đầu tiên sau khi sáp nhập, các chỉ số đánh giá chất lượng

giáo dục của nhà trường chuyển biến rõ nét so với năm trước. Cụ thể, ở cấp tiểu học, xếp loại về năng lực, phẩm chất tốt đạt 90%; cấp THCS loại giỏi đạt 28% (tăng 4%), loại khá đạt hơn 72% (tăng 3%). Đặc biệt, tỷ lệ học sinh lớp 9 thi đỗ vào các trường THPT công lập đạt 96,5%, tăng 10% so với năm học trước (xếp thứ nhất huyện). Thực hiện Kế hoạch số 45 của UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, ngày 30/7/2018, UBND huyện Thái Thụy đã ban hành Kế hoạch số 186 về việc sáp nhập các trường học trên địa bàn huyện. Năm 2018, toàn huyện thực hiện sáp nhập 42 trường tiểu học, THCS trên cùng địa bàn xã mà cả hai trường có dưới 18 lớp thành 21 trường tiểu

học và THCS; sáp nhập hai trường mầm non trên địa bàn thị trấn Diêm Điền thành 1 trường mầm non. Năm 2019, thực hiện sáp nhập 42 trường tiểu học, THCS trên địa bàn xã mà cả hai trường có dưới 18 lớp thành 21 trường tiểu học và THCS, trong đó đến ngày 30/6 đã sáp nhập được 30/42 trường tiểu học và trường THCS thành 15 trường tiểu học và THCS. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2019, huyện sẽ tiến hành sáp nhập 12 trường tiểu học, THCS thuộc 6 xã: Hồng Quỳnh, Thụy Hải, Thái Giang, Thái Phúc, Thái Dương, Thái Đô. Ông Đỗ Trường Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Nhờ có sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền nên kế hoạch sáp nhập các trường học trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tích cực, đến nay, cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra. Các trường sau sáp nhập đã đi vào hoạt động ổn định, nề nếp, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời, duy trì tốt, đa

dạng hóa các hình thức tổ chức giáo dục ngoài giờ học lớp. 100% trường tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh, nhiều hình thức tổ chức mới được áp dụng như: hoạt động câu lạc bộ, tổ chức trò chơi, tổ chức diễn đàn, sân khấu tương tác, tham quan dã ngoại, tổ chức các cuộc thi, hội thi... Kết quả, tuyển sinh

▶ ĐOÀN CÔNG TÁC THỊ XÃ PHƯỚC LONG Trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại huyện Hưng Hà

Đoàn công tác thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước vừa về huyện Hưng Hà trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Sau khi đi thăm thực tế tại xã Hồng An, đoàn công tác thị xã Phước Long đã cùng huyện Hưng Hà trao đổi những kinh nghiệm trong xây dựng NTM như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng lò đốt rác, huy động các nguồn lực thực hiện các tiêu chí NTM... Đại diện lãnh đạo thị xã Phước Long cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hưng Hà đối với đoàn. Những kinh nghiệm xây dựng NTM được huyện Hưng Hà chia sẻ là những kinh nghiệm bổ ích để thị xã Phước Long áp dụng xây dựng NTM tại địa phương.

TRÚC LÀNH
(Đài TTTH Hưng Hà)

▶ Tập huấn quy trình kiểm toán, kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

Tại Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh thương mại tổng hợp Thăng Liên (xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương), Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn quy trình kiểm toán, kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp. Tại hội nghị, 250 đại biểu là giám đốc và kế toán trưởng các doanh nghiệp của thành phố Thái Bình, huyện Kiến Xương và huyện Vũ Thư đã được truyền đạt các nội dung chính về quy chế và quy trình kiểm toán nội bộ; phương pháp thực hiện kiểm toán nội bộ; kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm; thực hiện kế hoạch kiểm toán; báo cáo kiểm toán; báo cáo đột xuất và tham vấn chuyên môn; bảo đảm chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ; nhiệm vụ của bộ phận kiểm toán nội bộ; trách nhiệm của bộ phận kiểm toán nội bộ; quyền hạn của bộ phận kiểm toán nội bộ; trách nhiệm và quyền hạn của người làm công tác kiểm toán nội bộ; trách nhiệm và quyền hạn của người phụ trách kiểm toán nội bộ... Ngoài ra, các đại biểu còn được giới thiệu một số nội dung chính của Nghị định số 05 ngày 22/1/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ.

Thông qua tập huấn giúp các doanh nghiệp hiểu đúng về hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ, xác định được hướng đi phù hợp, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc xây dựng hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ. Qua đây cũng góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm toán, kiểm soát nội bộ trong việc phát hiện kịp thời và ngăn chặn các rủi ro có thể xảy ra, bảo đảm cho toàn hệ thống hoạt động an toàn, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

VŨ ĐÔNG
(Đài TTTH Kiến Xương)

▶ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN HẢI Thực hiện thành công phẫu thuật nội soi tán sỏi bàng quang ngược dòng

Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải vừa thực hiện thành công phẫu thuật nội soi tán sỏi bàng quang ngược dòng cho một bệnh nhân ở xã Văn Trường. Sau phẫu thuật, sức khỏe của bệnh nhân hoàn toàn ổn định và hồi phục nhanh. Nội soi tán sỏi bàng quang bằng ống mềm là một ứng dụng kỹ thuật cao, hiện đại nhất trong phẫu thuật nội soi. Phẫu thuật nhẹ nhàng, ít đau hơn nhiều so với mổ mở và không để lại sẹo. Thời gian hồi phục sức khỏe và trở lại làm việc nhanh.

Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải cũng là bệnh viện tuyến huyện đầu tiên trong tỉnh áp dụng thành công phẫu thuật nội soi tán sỏi bàng quang bằng ống mềm, mở ra cơ hội mới cho người dân trong việc lựa chọn các dịch vụ điều trị hiệu quả ngay từ tuyến y tế cơ sở.

TÔ THẨM
(Đài TTTH Tiên Hải)



Tiết học của cô và trò Trường Tiểu học và THCS Thụy Phúc (Thái Thụy).

TRẦN TUẤN